

บาท/ดอลลาร์ เข้านี้เปิดที่ 31.31 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 31.20-31.40 บาท

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.31 บาท แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.34 บาท แนวโน้มในระยะสั้นแข็งขึ้นค่าขึ้น หลังค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางอ่อนค่า คาดกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ 31.20-31.40 บาท

*น.ส.วรินทร์ ภูทอง ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน อาวุโส ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.31 บาท แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.34 บาท หลังจากค่าเงินดอลลาร์มีทิศทางอ่อนค่าลงเนื่องจากมีความกังวลว่าประเด็นปัญหาสงครามการค้า (Trade War) จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐให้ชะลอตัว

*คาดว่าแนวโน้มค่าเงินบาทในระยะสั้นจะมีทิศทางอ่อนค่า คาดว่ากรอบการเคลื่อนไหววันนี้ 31.20-31.40 บาท

*หลังจากผลการประชุมของธนาคารยุโรป(ECB) ออกมามีการผ่อนคลายนโยบายการเงิน แต่ยังไม่ค่อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้น

*ขณะที่ค่าเงินสหรัฐมีอ่อนค่าลง เนื่องจากมีความกังวลในประเด็นปัญหา Trade War จะกระทบเศรษฐกิจสหรัฐ หลังจากก่อนหน้านี้สหรัฐได้ประกาศออกมาว่าจะมีการเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกซึ่งสหรัฐจะมีประกาศสรุปในวันที่ 10 มิ.ย. นี้

*ปัจจัยการเมืองในประเทศของไทยที่มีความคืบหน้าชัดเจนในการจัดตั้ง และได้นายกรัฐมนตรีแล้ว ถือเป็นปัจจัยบวกต่อเนื้อก่อนหน้าที่มีผลบวกต่อค่าเงินบาทให้แข็งค่าขึ้น

*ประเด็นที่ต้องติดตามคือ การรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ประจำเดือน พ.ค. ปีนี้ ซึ่งมีตัวเลขออกมาชะลอตัวเพราะมีผลกระทบจาก Trade War

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.03 จากวันก่อนหน้าอยู่ที่ 97.04

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 5,509.93 ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,048.25 ล้านบาท

*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร เท่ากับ 31.378 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้